



HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH SAU CHUYỂN ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ VF1

HỎI & ĐÁP

Cập nhật : 08/10/2013

Hướng dẫn Giao dịch chứng chỉ quỹ mở VF1

1.	CCQ VF1 hủy niêm yết ngày nào và thời gian giao dịch lại Quỹ sau chuyển đổi bắt đầu từ ngày nào?	Chứng chỉ quỹ VF1 chính thức hủy niêm yết vào ngày 24/9/2013 theo lộ trình chuyển đổi Quỹ từ Quỹ dạng đóng sang thành Quỹ dạng mở đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua ngày 27/6/2013. Thời gian giao dịch đầu tiên của Quỹ VF1 là 7/11/2013 theo mô hình quỹ dạng mở.
2.	Tần suất và thời gian giao dịch của chứng chỉ quỹ VF1 sau chuyển đổi là như thế nào?	<p>Chứng chỉ quỹ VF1 sau chuyển đổi sẽ giao dịch với tần suất 2 lần trong 1 tháng, vào ngày thứ năm của thứ hai và thứ tư hàng tháng. Như vậy, thời gian giao dịch (T) của chứng chỉ quỹ VF1 sẽ là ngày THỨ 5, và ngày cuối chốt sổ lệnh từ nhà đầu tư để thực hiện giao dịch sẽ là ngày THỨ TƯ 10h30 sáng (T-1) của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng.</p> <p>Trong tháng 11/2013, chứng chỉ Quỹ VF1 sẽ giao dịch với tần suất 2 lần 1 tháng, vào ngày 7/11/2013 và ngày 28/11/2013.</p>
3.	Nhà đầu tư có đang sở hữu CCQ VF1 tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 24/9/2013, như vậy nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục như thế nào để chuyển sang giao dịch theo mô hình quỹ mở?	<p>Ngay khi Quỹ VF1 được UBCKNN cấp phép chuyển đổi quỹ vào ngày 08/10/2013, toàn bộ danh sách nhà đầu tư VF1 sẽ được Trung tâm lưu ký (VSD) chuyển về cho VFM quản lý. Dự kiến, sau 3 ngày kể từ ngày nhận Giấy phép chuyển đổi VFM sẽ tiến hành gửi thông báo đến quý nhà đầu tư bao gồm (i) Giấy xác Nhận Sở Hữu CCQ VF1; và (ii) Hướng dẫn giao dịch CCQ VF1 sau chuyển đổi.</p> <p>Tuy nhiên sẽ có 2 trường hợp phát sinh sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Đối với nhà đầu tư mong muốn thực hiện đăng ký ngay giao dịch CCQ VF1 trong giai đoạn đầu sau chuyển đổi Quỹ VF1, <u>Từ ngày 21/10 đến ngày 31/10</u> Nhà đầu tư sẽ tiến hành thực hiện thủ tục Mở tài khoản giao dịch CCQ mở và ghi nhận số lượng sở hữu CCQ VF1 tại Đại lý phân phối được VFM chỉ định, tại địa điểm sau:<ul style="list-style-type: none">Công ty VFM - trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh<ul style="list-style-type: none">✓ Địa chỉ: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM, Việt Nam.Công ty chứng khoán HSC - trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh<ul style="list-style-type: none">✓ Địa chỉ: Lầu 5-6 Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCMCông ty chứng khoán HSC- Chi nhánh tại Hà Nội:<ul style="list-style-type: none">✓ Địa chỉ: Lầu 4-5, toà nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội <p>Các thủ tục đăng ký giao dịch, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">Trường hợp nhà đầu tư đang là khách hàng giao dịch tại công ty chứng khoán HSC, thì nhà đầu tư cần hoàn tất Giấy Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở (Mẫu được cung cấp tại HSC), cập nhật lại các thông tin, giấy tờ liên quan, Giấy Xác nhận sở hữu CCQ VF1 (do VFM cấp). Trong vòng 1-3 ngày làm việc, HSC sẽ thông báo cho Nhà đầu tư số tài khoản & số dư CCQ trong tài khoản.Trường hợp nhà đầu tư KHÔNG PHẢI là khách hàng của HSC, thì nhà đầu tư có thể đến Công ty HSC hoặc Cty VFM để thực hiện mở tài khoản giao dịch CCQ mở và ghi nhận số lượng sở hữu VF1. Hồ sơ cần hoàn tất các thủ tục & giấy tờ đăng ký như sau:

Đối với nhà đầu tư cá nhân, các giấy tờ kèm theo bao gồm:

- I. Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở dành cho nhà đầu tư cá nhân/ tổ chức trong và ngoài nước (gọi tắt là Giấy đăng ký mở tài khoản)
- II. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu nhà đầu tư và người được ủy quyền (nếu có)
- III. Hợp đồng ủy quyền có công chứng (đối với trường hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp.)
- IV. Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) –(dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
- V. Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm Lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)

Đối với nhà đầu tư pháp nhân, các giấy tờ yêu cầu bao gồm:

- I. Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở dành cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (gọi tắt là Giấy đăng ký mở tài khoản)
- II. Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có)
- III. Bản sao hợp lệ Giấy phép Đăng ký kinh doanh
- IV. Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên, chia tách sáp nhập của nhà đầu tư tổ chức (nếu có)
- V. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
- VI. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
- VII. Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) – (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
- VIII. Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm Lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)

Các hồ sơ này nộp cùng với **Giấy Xác nhận sở hữu CCQ VF1** (do VFM cấp) tại Đại lý phân phối HSC hoặc VFM. Trong vòng 1-3 ngày làm việc, Đại lý phân phối sẽ thông báo cho Nhà đầu tư số tài khoản & số dư CCQ trong tài khoản.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch và ghi nhận số lượng sở hữu CCQ VF1 tại Đại lý phân phối được chỉ định, bây giờ nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đăng ký MUA hoặc BÁN tại Đại lý của mình bằng cách hoàn tất Giấy đăng ký MUA hoặc BÁN tương ứng gửi về cho Đại lý trước thời điểm chốt sổ lệnh 10h30 sáng ngày T-1. Như vậy, ngày giao dịch đầu tiên Quỹ VF1 là 7/11/2013, nên thời điểm chốt sổ lệnh sẽ là 10:30 sáng thứ tư, ngày 6/11/2013.

Chi tiết thủ tục đăng ký mua/bán/ chuyển đổi được nêu cụ thể trong Bản cáo bạch, hoặc Website công ty VFM, hoặc nhà đầu tư cũng có thể liên lạc với các tư vấn viên tại VFM và các Đại lý phân phối được VFM chỉ định.

2. Đối với nhà đầu tư chưa có nhu cầu thực hiện đăng ký giao dịch CCQ VF1 trong giai đoạn đầu sau chuyển đổi Quỹ VF1 và mong muốn đăng ký giao dịch tại công ty chứng khoán nơi mà mình đã và đang giao dịch các chứng khoán trước đây, thì nhà đầu tư có thể liên lạc với công ty chứng khoán của mình để biết được thời điểm mà công ty chứng khoán sẵn sàng triển khai làm Đại lý phân phối CCQ hoặc truy cập trên Website VFM để cập nhật các danh sách Đại lý phân phối được VFM chỉ định.

		<p>Khi công ty chứng khoán được VFM chỉ định làm đại lý phân phối chính thức, các thủ tục đăng ký giao dịch/ mở tài khoản và lưu ký CCQ VF1 sẽ thực hiện tương tự như các bước hướng dẫn 1 (i) nêu trên.</p> <p>Việc thực hiện giao dịch Mua/bán, nhà đầu tư cần lưu ý về thời gian chốt sổ lệnh là ngày THỨ TƯ 10h30 sáng (T-1) của thứ hai và thứ tư hàng tháng và ngày giao dịch CCQ VF1 là THỨ NĂM của thứ hai và thứ tư hàng tháng (T).</p>
4.	<p>Tại thời điểm chốt danh sách chuyển đổi 24/9/2013, một nhà đầu tư sở hữu CCQ VF1 tại nhiều công ty chứng khoán thì thủ tục sẽ thực hiện như thế nào?</p>	<p>Về nguyên tắc, khi thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi Quỹ, nhà đầu tư sẽ phải xác định 1 công ty chứng khoán làm Đại lý thực hiện đăng ký giao dịch chuyển đổi quỹ cho mình sau chuyển đổi. Cụ thể ví dụ:</p> <p>Tại thời điểm chuyển đổi quỹ VF1, Nhà đầu tư X sở hữu:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. 2.000 ccq tại Công ty chứng khoán A ii. 3.000 ccq tại công ty chứng khoán B iii. 5.000 ccq tại công ty chứng khoán C <p>Khi Quỹ VF1 được chấp thuận chuyển đổi từ UBCKNN, toàn bộ danh sách nhà đầu tư sẽ được VSD chuyển về cho VFM quản lý. Danh sách này sẽ thống kê & quản lý theo từng nhà đầu tư (không thống kê theo từng công ty chứng khoán), do vậy nhà đầu tư X sẽ được VFM thông báo & cấp Giấy xác nhận sở hữu CCQ VF1 là số tổng 10.000 ccq VF1.</p> <p>Sau đó, Nhà đầu tư X sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch tại Đại lý phân phối chỉ định và đồng thời nộp Giấy xác nhận sở hữu cho Đại lý phân phối đó.</p> <p>Trong vòng 1-3 ngày làm việc, Đại lý phân phối sẽ thông báo đến nhà đầu tư số tài khoản giao dịch CCQ mở và số dư CCQ của mình trong tài khoản tương ứng là 10.000 ccq. Khi đó nhà đầu tư có thể bắt đầu tiến hành các giao dịch mua/bán chứng chỉ của mình.</p>
5.	<p>Làm thế nào Nhà đầu tư VF1 có thể rút vốn sau khi quỹ chuyển đổi?</p>	<p>Như đã trình bày trong câu hỏi 3, nhà đầu tư nắm sở hữu CCQ VF1 và có nhu cầu muốn rút vốn thì phải thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch CCQ mở tại Đại lý phân phối chỉ định. Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc đăng ký giao dịch, nhà đầu tư sẽ điền Giấy đăng ký BÁN chứng chỉ và nộp lại cho Đại lý phân phối nơi mà mình vừa tiến hành đăng ký giao dịch. Tuy nhiên, có những điểm mà nhà đầu tư lưu ý:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Giấy đăng ký BÁN chứng chỉ phải nộp trước thời điểm chốt sổ lệnh (là ngày thứ tư 10h30 sáng (T-1) của thứ hai và thứ tư hàng tháng. (ii) Lệnh đăng ký phải được ghi bằng số lượng muốn bán (iii) Lưu ý về số lượng CCQ duy trì tối thiểu trên tài khoản là 100 CCQ (iv) Số lượng đăng ký bán tối thiểu là 100 ccq
Thông tin về Đại lý phân phối		
6.	<p>Hiện tại, ngay sau chuyển đổi Quỹ VF1, các Đại lý phân phối nào được VFM ủy quyền thực hiện phân phối CCQ VF1?</p>	<p>Ngay tại thời điểm chuyển đổi quỹ giai đoạn đầu, ngoài Đại lý phân phối VFM, công ty chứng khoán HSC cũng được công ty VFM chỉ định làm Đại lý phân phối chính thức cho Quỹ VF1 (được UBCKNN chấp thuận). Địa điểm đăng ký giao dịch như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM – VietFund Management Trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Q.1, TP. HCM, Việt Nam. Điện thoại: (08) 3825 1488 Fax: (08) 3825 1489 2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH – HSC Trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 5-6 Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301

		<p>Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: Lầu 4-5, toà nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3922 4693 Fax: (04) 3933 4822</p> <p>Để thuận tiện cho nhà đầu tư trong giao dịch chứng chỉ quỹ VF1 nói riêng và CCQ mở nói chung, Công ty VFM cũng đã và đang xúc tiến mở rộng thêm các Đại lý phân phối ủy quyền của mình là các công ty chứng khoán có quy mô lớn, có uy tín & thương hiệu tốt, chất lượng dịch vụ & hạ tầng kỹ thuật đáp ứng dịch vụ phân phối CCQ mở. Chi tiết về các Đại lý phân phối mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các bản tin & Website tại VFM www.vinafund.com và chính công ty chứng khoán được chỉ định làm DLPP.</p>
7.	Xem giá VF1 ở đâu để thực hiện mua/bán?	Bảng giá NAV của VF1 sẽ được công bố hàng tuần tại website của công ty VFM www.vinafund.com và Website của các DLPP được chỉ định.

Tài khoản – mở tài khoản		
8.	Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở có mất phí không?	Nhà đầu tư không phải thanh toán phí khi mở tài khoản giao dịch CCQ mở. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên tại Đại lý phân phối chỉ định để có Hướng dẫn chi tiết về đăng ký giao dịch CCQ mở.
9.	Các giấy tờ yêu cầu đăng ký mở tài khoản/ đăng ký giao dịch bao gồm gì?	<p><u>Đối với nhà đầu tư cá nhân, các giấy tờ kèm theo bao gồm:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> I. Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở dành cho nhà đầu tư cá nhân/ tổ chức trong và ngoài nước (gọi tắt là Giấy đăng ký mở tài khoản) II. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu nhà đầu tư và người được ủy quyền (nếu có) III. Hợp đồng ủy quyền có công chứng (đối với trường hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp.) IV. Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) – (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) V. Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm Lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) <p><u>Đối với nhà đầu tư pháp nhân, các giấy tờ yêu cầu bao gồm:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> I. Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở dành cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (gọi tắt là Giấy đăng ký mở tài khoản) II. Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có) III. Bản sao hợp lệ Giấy phép Đăng ký kinh doanh IV. Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên, chia tách sáp nhập của nhà đầu tư tổ chức (nếu có) V. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật VI. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có) VII. Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) – (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) VIII. Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm Lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)

10.	Nếu NĐT nước ngoài không cung cấp thông tin Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) có được không?	Đối với NĐT nước ngoài, thông tin về CCA là thông tin bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi cho NĐT. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài còn phải cung cấp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm Lưu ký.
11.	Tài khoản chứng khoán khác tài khoản quỹ mở chỗ nào?	<ol style="list-style-type: none"> Tài khoản chứng khoán: <ul style="list-style-type: none"> Mở tại các CTCK đều được Tài khoản chứa tiền, các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng Tài khoản quỹ mở: <ul style="list-style-type: none"> Mở tại ĐLPP chỉ định Tài khoản chỉ chứa chứng chỉ quỹ. Không chứa tiền
12.	Nếu NĐT không thực hiện giao dịch CCQ mở nửa thì tài khoản của NĐT có bị đóng lại không?	Đối với các tài khoản có số dư chứng chỉ quỹ là 0 (không) và không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm thì tài khoản giao dịch CCQ VFMVF1 sẽ tự động khoá.
13.	NĐT có thể giao dịch online hoặc gửi email, fax các lệnh đặt mua hay không?	Hiện nay, hệ thống thực hiện nhân lệnh giao dịch quỹ mở chỉ hỗ trợ hình thức nhận phiếu lệnh giao dịch bản cứng (hard copy). Các hình thức gửi lệnh giao dịch qua email, fax và thư đường bưu điện chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, công ty VFM đang tích cực làm việc với các đại lý phân phối để cung cấp toàn bộ các dịch vụ này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giao dịch của NĐT. Vì vậy, trước mắt, trong thời gian này, Quý NĐT vui lòng đến trực tiếp ĐLPP để thực hiện giao dịch.
14.	NĐT có thể giao dịch cùng lúc ở nhiều Đại lý phân phối không?	NĐT có thể thực hiện giao dịch nhiều hơn 1 ĐLPP thuộc hệ thống ĐLPP của Quỹ VFMVF1. Tuy nhiên NĐT phải đảm bảo việc mở tài khoản giao dịch tại ĐLPP và việc cung cấp thông tin tại các ĐLPP là đầy đủ, chính xác và minh bạch.
15.	Lợi ích của NĐT khi giao dịch quỹ đóng so với Quỹ mở	<ol style="list-style-type: none"> Công ty QLQ luôn sẵn sàng mua lại/ cung cấp chứng chỉ quỹ mở (trừ các trường hợp được nêu tại điểm c, điều 4.6, chương X, Bản cáo bạch). NĐT được chủ động hơn trong việc giao dịch chứng chỉ mở khi có nhu cầu. Giá giao dịch được thực hiện là NAV, loại bỏ tính chênh lệch giữa thị giá và giá trị thực của CCQ (discount).
16.	Làm thế nào để nhà đầu tư có thể theo dõi được giá NAV?	Theo quy định giá NAV sẽ được VFM công bố định kỳ hàng tuần, bảng giá này sẽ được VFM công bố trên Website www.vinafund.com Hoặc tại các Đại lý phân phối. Trong thời gian tới, bảng giá NAV sẽ được thường xuyên cập nhật trên cùng Website tại các ĐLPP chỉ định.
Phí giao dịch – các loại phí liên quan		
17.	Vì sao phí mua lại càng thấp nếu như thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ càng cao?	Phí mua lại được tính như sau: <ul style="list-style-type: none"> Phí mua lại là 2%/ giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ trong vòng 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày mua. Phí mua lại là 1%/ giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ trên 12 tháng (365 ngày) đến 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua. Phí mua lại là 0,5%/ giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm

		<p>giữ chứng chỉ quỹ trên 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua.</p> <p>Cơ chế hoạt động của quỹ mở là NĐT có quyền bán chứng chỉ quỹ bất cứ lúc nào cho công ty QLQ. Đồng thời, để có tiền mặt mua lại CCQ từ NĐT, CTQLQ sẽ phải bán bớt chứng khoán trong danh mục, việc liên tục mua, liên tục bán CCQ của NĐT sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của quỹ liên tục thay đổi => sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược đầu tư dài hạn của Quỹ.</p> <p>Công ty quản lý khuyến khích NĐT nắm giữ CCQ trong thời gian dài.</p>
18.	Lý do tại sao phí môi giới đối với trường hợp giao dịch Chứng khoán và CCQ đóng là từ 0,2%-0,5%, mà phí giao dịch của CCQ mở là từ 0,5%-2%? Như vậy có phải NĐT phải trả nhiều hơn khi giao dịch ccq mở?	<p>Thông thường, các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ đóng niêm yết trên sàn sẽ giao dịch với tần suất nhiều hơn so với quỹ mở (hiện tại chỉ giao dịch 2 tuần/lần), vì thế tính ra họ phải trả mức phí giao dịch khá nhiều. Mức phí giao dịch dành cho chứng chỉ quỹ mở cũng là để khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ lâu dài. Ngoài ra, tỷ lệ chiết khấu giữa giá giao dịch và NAV đối với quỹ mở là hầu như không có, nên thực chất nhà đầu tư sẽ có lợi hơn trong các giao dịch chứng chỉ quỹ mở so với quỹ đóng.</p>
19.	Nhà đầu tư sở hữu VF1 tại thời điểm chốt danh sách chuyển đổi quỹ sẽ được ưu đãi về phí như thế nào khi rút vốn?	<p>Đối với nhà đầu tư sở hữu VF1 tại thời điểm chốt danh sách chuyển đổi quỹ, khi thực hiện rút vốn, mức phí rút vốn sẽ <u>áp dụng sẽ là 0,5% trên giá trị giao dịch thực hiện.</u></p> <p>Các kỳ đăng ký giao dịch Mua CCQ VF1 mới sau này hoặc rút vốn cho phần mua mới sau này thì mức phí sẽ áp dụng theo mức phí đã được công bố trên bản cáo bạch hoặc theo mức phí khuyến mãi nếu có chương trình khuyến mãi được công bố.</p> <p>Chương trình khuyến mãi sẽ được công bố thông tin trên Website hoặc tại các DLPP được ủy quyền.</p>
20.	Các chương trình khuyến mãi nào áp dụng đối với giao dịch chứng chỉ Quỹ VF1 trong giai đoạn đầu chuyển sang quỹ mở không?	<p>Trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang mô hình quỹ mở, chính sách khuyến mãi dành cho nhà đầu tư như sau:</p> <p>a. Phí phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn phí phát hành cho tất cả NĐT đăng ký mua chứng chỉ Quỹ VFMVF1 tại các kỳ giao dịch trong thời gian <u>7/11/2013 đến hết ngày 30/04/2014.</u> <p>b. Phí mua lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng phí mua lại là 0,5%/giá trị bán thực hiện đối với chứng chỉ quỹ tham gia chuyển đổi được sở hữu bởi NĐT có tên trong danh sách hủy niêm yết chứng chỉ quỹ đóng VF1 ngày 24/09/2013. <p>Đối với lượng chứng chỉ quỹ được mua mới sau khi chuyển đổi, mức phí mua lại sẽ được áp dụng theo khoản 1.2, điều 1, chương X tại Bản cáo bạch Chuyển đổi của Quỹ đầu tư VFMVF1.</p>